

Quảng Trị, ngày 22 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện chủ đề “Năm doanh nghiệp Quảng Trị 2018”

Thực hiện Công văn 1574/CKH-DN ngày 12/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình năm doanh nghiệp Quảng Trị 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo thực hiện

Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn thực hiện chủ đề “Năm doanh nghiệp 2018” của UBND tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ ngày 14 tháng 6 năm 2018 về triển khai thực hiện “Năm doanh nghiệp Quảng Trị 2018”; chỉ đạo các cấp công đoàn cụ thể hóa nội dung thực hiện chủ đề “Năm doanh nghiệp Quảng Trị 2018” trong các chương trình, kế hoạch hoạt động các cấp công đoàn. Phân công trách nhiệm cho các đồng chí Thường vụ LĐLĐ tỉnh đôn đốc, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

2. Kết quả thực hiện

- Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại đề hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho 220 cán bộ đoàn viên, công nhân lao động; phối hợp với Sở Lao động-Thương binh & Xã hội, BHXH tỉnh tổ chức đối thoại với 300 doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội, công đoàn, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Trong năm, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 19 lớp; các LĐLĐ huyện, Công đoàn ngành tổ chức 34 lớp tuyên truyền pháp luật lao động và công đoàn, giúp đoàn viên, người lao ở doanh nghiệp động nắm vững chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người lao động.

- LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp cho 200 người là giám đốc, nhân viên kinh doanh các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp kiểm tra, thực hiện pháp luật lao động và giám sát theo Quyết định 217/QĐ-TW tại 197 doanh nghiệp. Qua kiểm tra, giám sát, đã giúp các doanh nghiệp chuyển biến trong việc chấp hành pháp luật, quan tâm đến các chế độ, chính sách cho người lao động hơn các năm trước, sau khi nhận thông

báo kết luận của đoàn kiểm tra, giám sát, hầu hết các doanh nghiệp đều có báo cáo khắc phục sai phạm, hạn chế. Phối hợp giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của người lao động của Công ty Môi trường - Đô thị Khe Sanh, Công ty TNHH MTV Clean; Công ty may TM Gio Linh, Công ty Môi trường đô thị Đông Hà, Công ty CP Nông sản Tân Lâm, Hội Đông Y tỉnh, BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Đakrông, Ban Quản lý khu Kinh tế thương mại Lao Bảo ...

- Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động đảm bảo quy trình, chất lượng. Đến nay, tỷ lệ 80% doanh nghiệp có 10 lao động trở lên (có tổ chức công đoàn) tổ chức hội nghị người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã làm tốt việc thực hiện quyền đại diện tập thể người lao động, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại, xây dựng thang, bảng lương và thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đến nay, có 141/210 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể.

- Tăng cường công tác tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh Lao động và Bảo vệ Môi trường Miền Trung tổ chức 2 lớp huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho 250 học viên là chủ doanh nghiệp và đoàn viên, CNLĐ; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp tỉnh năm 2018. Đầu tư và bàn giao 02 Góc bảo hộ lao động cho công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đoàn Luyện, Công ty TNHH Cao su Camel.

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh có Kế hoạch chỉ đạo việc chăm lo Tết cho người lao động sớm; tăng cường nắm bắt tâm tư, đời sống, tiền lương, thưởng ở các đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời phối hợp giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm cùng với các cấp, các ngành, doanh nghiệp, đơn vị chăm lo tốt hơn đời sống cho CNVCLĐ dịp Tết Nguyên đán. Chương trình Tết Sum vầy được nhân rộng không chỉ ở cấp tỉnh, huyện, ngành mà về đến tận cơ sở, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã phối hợp với CĐCS để tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho người lao động¹. Hỗ trợ xây dựng 43 MACĐ trị giá 1,3 tỷ đồng cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

¹ Ngoài Chương trình “Tết Sum vầy” do LĐLĐ tỉnh tổ chức, LĐLĐ huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, TX Quảng Trị tổ chức Chương trình Tết Sum vầy ở cấp huyện. Nhiều CĐCS thuộc huyện Hướng Hoá, Triệu Phong, Hải Lăng, Đông Hà, ngành Công thương, thị xã Quảng Trị chủ động phối hợp với doanh nghiệp tổ chức Chương trình Tết Sum vầy ngay tại doanh nghiệp để chăm lo Tết cho người lao động. LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, tặng 512 suất quà cho CNVCLĐ khó khăn với số tiền 373 triệu đồng. LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành thăm hỏi, trao 463 suất quà với tổng số tiền là 198 triệu đồng. Công đoàn cấp cơ sở tặng quà cho 9.550 đoàn viên với tổng trị giá 2,6 tỷ đồng.

- Xin chủ trương của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư dự án khu thiết chế Công đoàn tỉnh Quảng Trị tại khu công nghiệp Nam Đông Hà, gồm các hạng mục: Nhà ở cho công nhân lao động, Trường mầm non, siêu thị, trung tâm VHTT cho công nhân lao động. Hiện nay LĐLĐ tỉnh đang tích cực làm việc với Tổng Liên đoàn để triển khai dự án.

- Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp”, Phong trào “Văn hóa, thể thao” trong công nhân lao động gắn với phong trào xây dựng “Đơn vị văn hoá” do công đoàn phát động tổ chức được các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, đã kịp thời động viên người lao động vượt qua khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, thi đua lao động, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các hoạt động “Tháng Công nhân” được tổ chức sâu rộng, trong đó tập hướng về doanh nghiệp và người lao động như: tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật, tổ chức khám sức khỏe và cấp phát miễn phí cho lao động nữ; phối hợp với chủ doanh nghiệp tập trung chăm lo, nâng cao đời sống cho người lao động; thăm hỏi, động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Năm doanh nghiệp 2018” của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh,
- Lưu: VT, TH.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Đăng Bảo

